

Ba dòng nước mắt.

Tác Giả: phm tín an ninh

Thứ Tư, 22 Tháng 6 Năm 2011 06:32

Tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhận được thư Bình, thông báo nhận thân tình từ thỏi nôi kh.



Nó là đứa cháu cùng trong đám bạn tôi rời xa đất nước, về quê sống định cư bên Mỹ theo diên HO 31. Lá thư cho vãn vãn mỳ dòng:

" Tao đã đến Mỹ về đúng hai tuần. Đây ồn ào và ngột ngột quá, tao muốn tìm một chỗ bình yên. Mà có cách nào giúp tao sang Bắc Âu về mùa. Bể tao nghe mà kể bên này dù có buồn và mùa đông khá lạnh, nhưng cuộc sống yên bình, thích hợp cho những người cần một nơi để chữa trị những vết thương khó lành ở trong lòng.

Tao đang có nhu cầu về một thư viện, và cũng đang có nhu cầu đi du lịch ren không gì quy định. Rể có giúp tao sự tâm tình về mùa sau. Bể gì, bằng mọi cách mà giúp tao sang đó về mùa. Càng sớm càng tốt.."

Hẳn một tháng trước, Đệnh đã báo cho tôi biết về Bình sống sang Mỹ. Nó đã phải giúp về Bình sống sang một thời điểm đón Bình. Đệnh còn báo khi nào Bình đến Mỹ rồi, nó sẽ báo tôi sang thăm. Ba tháng gặp rồi, tha hồ mà kể chuyện xa. Về sao bây giờ về quê đoàn tụ với con, Bình rồi muốn sang Bắc Âu về tôi, một nơi xa tí một mừng ?

Gể đi đến thoả cho về Bình và Đệnh nhu cầu, nhưng không ai biết máy. Hôm sau tôi vào xin lý do trước một tuần hè, và đi vé máy bay sang Mỹ.

Bên tôi là ba tháng bạn thân từ những ngày mới lên. Cùng học một lớp ở trường làng, rồi lên trường huyện. Đi về đất nước là tên của ba tháng đi có về "inh". Trong lớp bạn bè những người bạn tôi là Ninh-Bình-Đệnh, một dù cả ba tháng chữa bệnh quê quán của Quang Trung đi đi, cái nôi nôi tiếng "con gái của roi đi quy" đó nó ra sao. Tuổi thì ở nhà quê khá nhóc nhóc, nhưng rồi có biết bao niềm êm đềm của những ngày câu cá trên sông, những trận bóng sân nôi trường khi u khăn gi là đám con gái cùng trường, mà trái banh cho là những trái bóng rổ những người đi phía sau hè. Rể cả ba tháng đi về may mắn vào thành phố Nha Trang học trung học. Dù khác lớp những cùng vào một đội bóng của trường. Đi bóng bao lần chỉ m gi quán quân. Sau khi đi tú tài, nhìn thấy con đường học hành sao mà xa xăm đi về quá. Muốn học thêm phải khăn gói vào thành Sài Gòn, trong lúc kinh tế gia đình đang lúc khó khăn. Không đành lòng bắt cha mẹ phải cùng thêm chút nữa, ba tháng rủ nhau vào lính. Làm đến tình nguyện vào binh chủng không quân, bể hình như những chàng phi công hào hoa đi mây về gió, trong bể bay, khăn quàng cổ tím, đã là những người của bạn tôi từ lâu lắm. Về mà chỉ có riêng tôi là một người không thành, vì thi về trường, bể lo về ngay vòng khám sức khỏe đi tiên. Hai tháng bạn đi về nguy, những không vui. Vì kể từ hôm nay, không còn "chúng mình ba đứa" nữa. Tôi tiễn hai tháng đến Trung Tâm Huấn Luyện Không Quân nằm bên bể biển Nha Trang, rồi một mình khăn gói vào Sài Gòn học tiếp.

Khi bạn nó sang Mỹ học phi hành, thì tôi vào quân trường Thủ Đức. Cả vài tuần tôi nhận từ

Ba dòng nước mắt.

Tác Giả: phám tán an ninh

Thứ Tư, 22 Tháng 6 Năm 2011 06:32

bên Má. Nhìn tám ánh hai tháng cháp trác cáng tráng, hoác đáng bên cánh mát chiác F 5, tôi tháy thám cái oai phong cáa tái nó. Sau khi vá nác chá có tháng Bánh đác lái phán lác A-37 cho mát phi đán đáng á Bián Hoá, cán tháng Đánh thá ra phi đán trác tháng tán ngoái Váng 1.

Tôi ra tráng, đác bá sung vá mát tiáu đán tác chián đáng làm lác láng láu đáng cho Quán Đán, ráy đáy mai đá, gán nhá chá nào có trán chián là tôi có mát. Váy mà so vái mác đá hiám nguy, chát chác, cháng nhám nhá gì vái cái chuyán đá bay cáa tháng Đánh. Bái phi đán cáa nó chuyán thá và bác nháng toán biát kách delta trong các váng đách. Sau mát chuyán công tác, náu may còn sáng, đác tháng mát sá tián và máy ngày phép xái chái. Bao nhiêu lán nó thoát chát trong đáng tá ká tác. Nó bá o đáng là đán tránh nó. Nhá váy mà nó là tháng tháng có mát á thành phá Nha Trang. Cá sau mát lán thoát chát, nó trá vá đáy, cán tôi và tháng Bánh, cán năm chá đác mát tuán "anh vá vái em rái anh lái đái". Có lá nhá váy mà nó có khá nhiáu mái tình đá ká cho bán tôi nghe mái lán có đáp gáp nhau, hay bát ngá liên lác đác trên các tán sá không lác.

Nháng rái trong ba tháng, tôi lái là tháng bác lên xe hoa trác nhát. Tháng Đánh ván muán thoái mái đá mây vá gió, không bá váng chán váng cáng, cán tháng Bánh thì khá kín miáng nên chuyán tình duyên cáa nó bán tôi cũng má mát lám.

Mát lán tiáu đán đá quân xuáng Ninh Hoá lúc hai giá sáng, khi cá cái thá trán nhá này còn đáng say ngá. Đái đái tôi đác chá đánh vào đáng quân trong sân ván đáng. Sáng hôm sau, quán áo chánh tá, tôi rá thêm hai tháng bán lính vào mát ngôi nhà phía trác "thám dân cho biát sá tình", không ngá "hán lá sa vào đái mát em", đái mát nai tá cáa cô bé chá nhà. Đám cái tôi có mát cá hai tháng bán nái khá, và hai tháng đáu tình nguyán làm phá rá.

Ba năm sau, Đánh lên chác quan ba, đác thuyán chuyán vá mát phi đán đáng á Pleiku làm tráng phòng hành quân, nên chúng tôi có nhiáu đáp gáp nhau, khi á thành phá, khi thì trong các cuác hành quân trác tháng ván. Lâu lâu nó tình nguyán bay tiáp tá cho đán vá tôi, thá cho tôi vài ký thát tái và chai ráu đá. Mùa hè 72, tôi bá tháng á căn cá Võ Đánh, Kontum. Suát hán hai tuán bá đách bao vây và pháo kách náng ná, tôi nhán lánh phái má đáng máu rút quân ra, nháng vát tháng náng á chán phái cáa tôi là mát tráng iá lán cho đán vá. Trong lúc Đánh đáng bay chiác CNC (trác tháng chá huy), nháng đã đáu đáng hai chiác vá trang (gunship) bán nghi binh và yám trá, rái mát mình nháu xuáng bác tôi trong lái đán phòng không dày đác.

Chiác trác tháng bá nhiáu vát đán mà bán tôi ván an toàn. Mác dù nó dày đán kinh nghiám và bay rát tài ba, nháng đáng là đán đã tránh nó, nhá nó ván tháng ba hoa vái đám bán bè.

Chá có tháng Bánh là "sá đá bác đáu". Tá A-37 nó chuyán sang lái F-5, nháng ván quanh quán á Bián Hoá, rái Cán Thá. Nó là tháng đáp trai và ít nói. Trác đám con gái, tôi và tháng Đánh thì láu lo chuyán đái bián trên trái, cán nó cháng iá cái mám. Có lá nhá váy, mà sau này nó âm thám vá Nha Trang và cua đánh Má Khê, mát cô bé rằng khánh khá xinh á tráng Ná, mà ngày xáa cá ba tháng đáu quen biát, bái đã táng thách nhau cùng đáp xe theo "tán", sau các buái tan tráng.

Mái lán vá Nha Trang thám bá, nó đáu rá tôi và Đánh bay vá Nha Trang vái nó mát vài hôm. Lúc này chián tráng Tây Nguyán khá sôi đáng, phi đán Thán Táng á Nha Trang có mát biát đái trác tháng táng cáng cho Pleiku, mà háu hát các chàng pilot đáu là bán thân cáa Đánh, nhá váy mà tôi và Đánh vá Nha Trang đá dàng nhá đi chá. Có khi chá á Nha Trang mát đám, rái sáng hôm sau lái có mát á chián tráng. Nháng lán gáp nhau, đáu có mát Má Khê. Cô bé hác trò tráng ná ngày xáa bây giá đã là cô giáo. Nháng có lá đi đáy hác chá đá làm kiáng, bái cô ta là con nhà giàu. Ông bà già có máy tiám buôn trên đáng Đác Láp. Má Khê đác nuáng chiáu, nên ngày cá chuyán báp nác cũng không ránh. Lán nào gáp nhau á nhà náng, bán tôi

Ba dòng nước mắt.

Tác Giả: phám tán an ninh

Thứ Tư,, 22 Tháng 6 Năm 2011 06:32

cũng chá đác mái mát món duy nhát mà nàng rát tá hào do chính tay mình náu : cháo tráng ăn vái hát vát muái.

Cuác tình này cũng kéo dài đán máy năm. Không phái đá táp làm sao "đáng nhìn nhau mà cùng nhìn vá mát háng" nhá lái khuyên trong sách, mà vì cha má Má Khá rát tin vào bói toán. Tuái tác cáa hai ngá i cháa thá kát hôn.

Cuái cùng, đán mùa hè 73, thì cuác tình dài này cũng kát thúc báng mát cái đám cá i khá linh đánh á nhà hàng La Frégate. Khách kháa lên đán trám ngá i.

Lán này chá có tháng Đánh đác làm phá rá, còn tôi bá loái khái vòng chián bái "xác thân đã nhuám mùi trán tác", mát vá máy con, nên đác tháng Bình giao cho cái chác tiáp tân, chá đáng mám cá i đón khách.

Đúng là tháng Đánh có sá đào hoa. Không biát tài tán gái thá nào mà sau đám cá i, tôi đi tìm nó kháp nái, cuái cùng bát ngá gáp nó ôm chát cô bé phù dâu xinh đáp, ngá i ngoài bá bián. Có lá đúng nhá máy ông bà già tháng nói "lám mái tái nám không ", đán ngày mát nác tháng Đánh đào hoa nhát bán ván cá còn đác thân.

Tháng 3-75, mián Trung mát vào tay giác, Đánh theo phi đoàn di tán vá Nha Trang rái Biên Hoà. Trong cái cánh đáu sôi láa báng này nó gáp lái vá cháng Bình. Sau mát ngày vái bao nhiêu phi vá hiám nguy, tái đán hai tháng lái bù khú máy tao mi tá vái nhau nhá cái thái còn đi hác. Má Khá, bà xã cáa Bình cũng váa sinh đác cô con gái đáu lòng, nên căn cá xá lúc nào cũng rán rá tiáng cá i hoà lán tiáng khóc cáa trá thá. Nhá váy mà hai tháng phi công cũng bát đác phán nào nháng áu tá lo láng trong giá phút lâm nguy cáa chính mình và đát nác.

Sau nháng trán đánh láy láng cáa các đán vá Long Khánh, cũng chá có khá năng cám chân đách hán mát tuán. Biên Hoà báng. Phi đoàn cáa Bình nhán lánh đám máy bay xuáng phi tráng Trà Nóc tránh pháo. Bình nhá Đánh đáa vá con vá Tân Sán Nhát, cùng á tám trong cá xá, nhà cáa mát tháng bán cùng khoá, sau máy lán bá tháng, không còn khá năng phi hành nên vá làm trong Bá Chá Huy Hành Quân Không Quân.

Ngày 29.4, phi tráng Tân Sán Nhát bá pháo kích liên tác. Tình hình nguy ngáp, cá phi đoàn cáa Đánh chá còn lái vài chiác trác thăng. Anh em trong phi đoàn ngá i lái tính chuyán bay ra hám đái Má đáng chá ngoài bián..

Trong lúc bán bè cháy ngá cá xuái tìm chá cho vá con, chá có Đánh là mát thân mát mình nên cháng lo láng gì, ngoài cái tâm tráng bác tác, chán cháng. Đánh liên lác vá Bình, báo cho biát viác phi đoàn cáa nó sá bay ra hám đái, bá Bình thu xáp gáp vá Sài gòn đá káp đáa vá con đi. Đánh báo là nó đác dành ba chá trên tàu, váa đá cho vá cháng Bình và mát đáa con nhá.

Nháng Bình tá chái, báo là vùng 4 còn an toàn, phi đoàn phán lác cáa nó đác đát đái quyán cáa táng tá lánh Nguyán Khoa Nam. Bình chá nhá Đánh lo cho vá con nó đi cùng. Tùy tình hình nó sá đi sau.

Khi Đánh và vá con Bình đán đáo Guam hai ngày, thì biát tin Sài Gòn thát thá. Đánh đi tìm Bình kháp nái nháng không tháy. Ngá i ta báo có Bình đã bay sang Thái Lan.

Ngày tôi khẩn gái đán đáa điám trình đián "hác táp cái táo" bát ngá gáp Bình. Trong cái cánh "nác mát nhà tan" này mà có đác mát ngá i bán thân thì cũng vái đác nái buán. Nó ká là anh em trong phi đoàn không đành rái căn cá trong lúc hai ông táng quân đoàn ván còn á lái sáng chát vái anh em. Sau khi hai ông tá sát, thì tình hình đã quá muán màng, đách quân bao vây, pháo kích đá đái vào phi tráng, nên anh em chá còn káp phá háy mát vài há tháng trên phi cá.

á tù chung trong trái tù An Đáng Biên Hoà gán mát năm, khi chuyán ra ngoài Bá c mái tháng bá chia mái ngá.

Ra tù, tôi ghé lái thăm gia đình Bình. Ông già nó qua đái, chá còn bà má và cô em gái, nháng

Ba dòng nước mắt.

Tác Giả: phm tín an ninh

Thứ Tư,, 22 Tháng 6 Năm 2011 06:32

nhà cửa đã xây lĩ khang trang và cuộc sống khá sung túc so với những người khác trong vùng. Mẹ nó bỏ trốn bỏ con do vợ Bình gọi vợ đầu đầu. Bà còn khoe mẽ y tế mạnh mẽ nhà cửa với con Bình đầu đầu phóng lữ treo trên vách.

Đúng một năm ra khỏi tù, tôi vượt biên. Trong trại tù ở Bataan, bên Phi, khi chuồn lên đường đầu nh c thì nhận tin Bình đầu đầu về. Những ch vài tháng sau thì lĩ đĩ tin nó bỏ bỏ khi tĩ chĩ vượt biên. Mãi đầu tám năm sau nó mới lên đường sang Mỹ theo đường HO. Tôi đầu nh chĩ một vài tuần đầu nó tĩ mĩ nĩ nh cuộc sống và gia đình, tôi sũ bay sang thăm vợ chĩ ng nó và thĩ ng Đĩ nh, thì bĩ tĩ ngĩ nhĩ nĩ lá thĩ này cĩ a nó.

Máy bay đáp xuống phi trường Fayetteville, North Carolina lúc 9 giờ rĩ i tĩ. Một phi trường nhĩ mĩ tĩ nĩ tôi hoàn toàn xa lĩ. Anh tài xế taxi ngĩ i da đen chĩ tôi chĩ y lòng vòng qua nhĩ ng rĩ ng thông hoang vĩ ng càng làm đầu óc tôi căng thĩ ng, lúc nào cũng trong tĩ thĩ "ĩ ng chĩ n" đầu đĩ i phó với nhĩ ng đĩ u bĩ tĩ trĩ c. Cuộc i cùng thì anh ta cũng tìm tĩ i đĩ c đĩ a chĩ nhà Bình. Trong nhà tĩ om. Cĩ ng khoá chĩ t. Tìm chuông cĩ a nhĩ ng không thĩ y. Tôi mĩ bóp tìm đĩ a chĩ cĩ a Đĩ nh, nhĩ ng lâu nay viĩ t thĩ cho tôi, Đĩ nh chĩ dùng P.O.Box. Tôi hĩ anh tài xế taxi tên mĩ tĩ motel gĩ n nhĩ t. Tôi viĩ t vài chĩ lên tĩ mĩ giĩ y nhĩ , bỏ Bình đĩ n tìm tôi mĩ motel y, rĩ i gĩ n lên cĩ a.

Trĩ a hôm sau, ngĩ i đĩ n tìm tôi không phĩ i là Bình, nhĩ ng là ông già với cĩ a Bình. Tôi chĩ gĩ p và nói chuyĩ n với ông vài lĩ n trong ngày đám cĩ i cĩ a Bình, nhĩ ng nhĩ n ra ngay. Mĩ c dù bây giờ ông già hĩ n xĩ a, nhĩ ng có tĩ ng đĩ p lão. Và vĩ n còn hàng ria mép. Ông bỏ chính Mĩ Khê nhĩ ông đi đón tôi. Trên đường đĩ a tôi với nhà, ông cho biĩ t là ông đang làm chĩ mĩ t khách sũ n nhĩ và mĩ t nhà hàng. ĩ cách xa nhà với chĩ ng Bình chĩ ng hai mĩ i phút lái xe.

- Tôi nghiĩ p, với chĩ ng nó đang có chuyĩ n buĩ n. Chuyĩ n phĩ c tĩ p quá nên hai bác đã cĩ gĩ ng hĩ t sũ c nhĩ ng không giĩ i quyĩ t đĩ c. Cháu là bĩ n bè thân, hy vĩ ng cháu nói bĩ n nó nghe.

- Cháu muĩ n đĩ c nói chuyĩ n riêng với bác trĩ óc khi gĩ p với chĩ ng Bình.

Tôi muĩ n biĩ t rõ ràng viĩ c gì đã xĩ y ra với với chĩ ng Bình, đĩ biĩ t cách ĩ ng xĩ sao cho thích hĩ p.

Ông già cĩ a Mĩ Khê quay xe lĩ i, tìm đường rĩ sang mĩ t hĩ ĩ ng khác. Hĩ n mĩ i phút sau, ông đĩ ng xe trĩ c mĩ t nhà hàng Á châu.

- Cháu vào đây với bác. Nhà hàng này là cĩ a bác.

Ông bỏ ngĩ i con gái đĩ ng trong quày mang cho tôi mĩ t phĩ n ăn, và mĩ t tách trà cho ông, rĩ i kéo tôi ngĩ i xuống mĩ t cái bàn nhĩ m riêng trong góc. Ông bỏ tôi cĩ dùng cĩ m tĩ nhiên, rĩ i bĩ t đĩ u tâm sũ :

- Hai bác thĩ t là buĩ n và khó xĩ , chĩ ng biĩ t phĩ i tính làm sao. Khi thĩ ng Đĩ nh đĩ a con Mĩ Khê, với thĩ ng Bình sang Mỹ với đĩ a con chĩ a tròn mĩ t tuĩ i. Một thân mĩ t mình nhĩ i xĩ lĩ quê ngĩ i, tĩ t cĩ tĩ viĩ c lĩ n đĩ n viĩ c nhĩ gì nó cũng trông cĩ y vào thĩ ng Đĩ nh. Mà Đĩ nh quĩ là thĩ ng chí tình với bĩ n bè, Nó hĩ t lòng lo ĩ ng cho với con thĩ ng Bình, mê chuyĩ n hĩ c hành mà đành phĩ i bỏ , đi làm hai ba ca đĩ vĩ a có đĩ tiĩ n lo cho mĩ con Mĩ Khê, mà còn gĩ i với Viĩ t Nam giúp gia đình thĩ ng Bình sau tháng 4/75 trĩ i qua bao năm túng quĩ n. Rĩ i cũng chính nhĩ thĩ ng Đĩ nh giúp viĩ c bỏ lãnh gia đình bác tĩ Viĩ t Nam sang Mỹ đoàn tĩ với mĩ con Mĩ Khê. Những rĩ i tĩ t cĩ cũng vì Bác mà gây nên cĩ sũ. Trĩ c khi rĩ i Viĩ t Nam, hai bác có ra chào với chĩ ng anh chĩ sui gia, là ba má cĩ a thĩ ng Bình. Ông bà khóc lóc kĩ cho bác biĩ t là có tin do với mĩ t ngĩ i bĩ n cùng tù với Bình với a ra thăm chĩ ng ngoài Bĩ c vĩ , bỏ là Bình đã bỏ bĩ n chĩ t trong mĩ t lĩ n trĩ n trĩ i với mĩ y ngĩ i bĩ n tù khác nhĩ a ĩ biên giĩ i Lào. Chính vì vĩ y mà hai bác khuyên con Mĩ Khê nên tiĩ p nhĩ i với Đĩ nh, bĩ i bao nhiêu năm nay nó đã hy sinh ĩ vĩ y đĩ tĩ n tình lo ĩ ng cho mĩ con Mĩ Khê, và cháu Lina, con cĩ a Bình cũng xem Đĩ nh nhĩ là cha cĩ a nó. Hai bác tâm tình khuyên mãi, tĩ i nó mĩ i làm đám cĩ i. Sũ ng với nhau hĩ n mĩ i năm, tĩ i nó có hai đĩ a con, thì

Ba dòng nước mắt.

Tác Giả: phm tín an ninh

Thứ Tư, 22 Tháng 6 Năm 2011 06:32

m i nh n đ c tin là th ng Bình v n còn s ng, ch b th ng nh , r i đem đi bi t giam m t tr i tù nào khác, không ai bi t. T ngày y th ng Đ nh bu n ghê m và lúc nào cũng ng i th th n m t mình. Nó gi u vi c này không dám nói v i th ng Bình, và cũng chính nó ph v i hai Bác g i ti n v giúp đ gia đình Bình và lo cho Bình sang M theo di n HO.

Tôi đ a tay xin ng ng l i bác.

- Bây gi th ng Đ nh đang ở đâu th a Bác ?

- Tr c ngày th ng Bình sang đây, th ng Đ nh mang hai đ a con c a nó v i M Khê sang đây nh hai bác m n ng i gi h , r i "mu" qua Hawaii. Con M Khê khóc lóc, b o nó c i i đây, khi nào th ng Bình sang M Khê s nói chuy n v i th ng Bình, th ng Bình s hi u đ c bao đi u khúc m c và ch c s không bu n. Hai bác cũng gi i thích cho nó bi t, dù sao th ng Bình v i con M Khê cũng đã xa cách quá lâu, và s vi c x y ra là do bao nhiêu ngh ch c nh đ y đ a, ch Đ nh là m t th ng t t b ng, h t lòng chung th y v i b n bè. Hai bác cũng s nh n trách nhi m này tr c m t th ng Bình, khi nó t i đây.

- R i cu i cùng ra sao, th a Bác ?

- V ch ng bác khuyên gi i su t c m y ngày li n, nh ng nó v n không nghe, nó xin l i hai bác và con M Khê, r i nh bác trao l i cho th ng Bình m t lá th . Nó xin đ c phép dán lá th l i nên hai bác cũng ch ng bi t nó vi t cái gì trong đó. Khi đ n Hawaii, nó có g i ph n v cho bác, b o đang ch y taxi v i m t th ng b n cũ. Chút n a bác s cho cháu s ph n c a nó, đ cháu liên l c khuyên gi i nó h bác.

Bác ch tôi l i tr c nhà v ch ng Bình, b tôi tr c c a, ch tôi cái chuông đi n n m kín phía bên trong cánh c a, r i lái xe v . Bác b o là đ đấm tr b n tôi g p nhau s đ c t nhiên h n. Ng i ra m c a là M Khê. V a nh n ra tôi, M Khê n m ch t tay tôi, nho n mi ng c i, nh ng l i b t khóc ngay sau đó. M Khê đ a tôi vào nhà, ch cho tôi n i Bình , căn nhà sau, chung vách v i gara xe. Tôi gõ m y l n, c a m i m .

Sau bao nhiêu năm hai th ng b n thân t th i n i kh g p l i nhau, nh ng đ u không vui, ôm l y nhau mà lòng d bùi ngùi.

Su t đêm hôm y tôi ở trong phòng Bình, nh ng hai th ng không ng , n m tâm s thâu đêm.

Tôi ch a bi t ph i nói đi u gì v i Bình, thì Bình m đ u tâm s .

- Khi bi t vi c này, tao có b t ng , và dĩ nhiên cũng bu n ghê m. Nh ng ch sau m t đêm suy nghĩ, tao l y l i đ c s bình th n, và nghĩ là M Khê đã thu c v Đ nh, và hai ng i r t x ng đáng trong tình yêu, trong cu c hôn nhân m i này. Tao ph i cảm n th ng Đ nh, đã h t lòng c u mang v con tao và cho M Khê m t gia đình h nh phúc, m t ch đ a v ng ch c trên x l quê ng i. H n n a tao và M Khê xa cách khá lâu, trong lúc nàng đã h i nh p vào xã h i M này t lâu r i, còn tao bây gi cũng đã già, l i là m t th ng quê mùa, b nh ho n, mà v t th ng trên thân xác cũng nh trong lòng tao v n ch a lành đ c.Tao t bi t mình th c tình không còn thích h p, không còn x ng v i nàng. Tao cũng đã tâm tình v i M Khê và đi n tho i cho th ng Đ nh, nói h t n i lòng. Mong nó tr v đây. Cháu Lina, con gái c a tao cũng nh nó mà khóc c ngày. Tao hi u, con bé còn xa l v i tao l m. Mà nó xa l là ph i. Không d dàng gì cho m t cô con gái đã h n 20, không h bi t m t cha t lúc m i năm tháng tu i, bây gi ph i ch p nh n m t ông cha b t ng t trên tr i r i xu ng

- Th r i v mày và th ng Đ nh tính sao ?

- M Khê thì ch khóc và im l ng, còn th ng Đ nh thì nh t quy t tr M Khê l i cho tao. Nó còn b o là nó nh tao l m, nh ng không mu n g p tao.

- Bây gi mày tính sao ? Tao s giúp đ c gì cho t i mày ?

- Tao nh mày. Ch có mày có th giúp tao trong lúc này. Mày đ a tao qua Hawaii g p th ng Đ nh và tâm tình gi i thích đ nó tr v v i v con tao.

Ba dòng n... c m... t.

Tác Giả: ph... m tín an ninh

Thứ Tư,, 22 Tháng 6 Năm 2011 06:32

- Còn mày thì sao ?

- Tao m... t thân m... t mình. N... u mày kéo tao sang Nauy ... v... i mày là phúc cho tao. Có mày tao s... d... quên bao nhiêu chuy... n đau lòng. Còn n... u không đ... c thì tao lang thang đâu cũng đ... c. Lâu lâu ki... m đ... c ti... n tao l... i ghé v... đây thăm cháu Lina, cho dù trong lòng nó, có l... tao ch... a h... là cha c... a nó.

Ba th... ng b... n tôi l... i g... p nhau, qua bao nhiêu năm chia cách cùng nh... ng đông t... trong đ... i. Ôm nhau m... ng r... mà sao ngh... n ngào, không ai nói nên l... i, ch... có n... c m... t ch... y dài trên má. Ngày x... a, th... ng Đ... nh là đ... a ba hoa, khôi hài nh... t trong b... n, v... y mà cũng không m... mi... ng đ... nói m... t l... i, dù ch... là m... t ch... hello, mà nó đã th... ng xài t... lúc còn ... Vi... t nam, m... i khi g... p b... n bè.

Không bi... t lúc này trong đ... u hai th... ng b... n đang nghĩ đ... u gì. Riêng tôi đang hình dung t... i cu... c chi... n bi th... m mà k... chi... n th... ng l... i là nh... ng con ng... i tàn ác nh... t đã t... o nên bao chia ly tan tác.

Sáng nay, ch... nh... t, mùa đông B... c Âu khá l... nh. Tôi th... c gi... c đã lâu nh... ng còn đang trùm chăn n... m nán trên gi... ng thì nghe đ... n tho... i reo. B... c ... ng nghe ch... a k... p h... i là ai, thì nghe bên kia đ... u gi... ng nói quen thu... c c... a th... ng Đ... nh :

- Hello! Ninh ... i. Có th... ng Bình đây, nó mu... n nói chuy... n v... i mày.

Tôi nghe gi... ng nói y... u ... t nh... ng r... t vui c... a Bình :

- Bình đây. G... i thăm v... ch... ng mày và báo cho mày m... t tin vui. Tao đang ... nhà v... ch... ng th... ng Đ... nh đây. V... a t... b... nh vi... n v... . V... ch... ng Đ... nh lên t... n Houston tìm thăm tao, báo tin cháu Lina b... b... nh r... t n... ng c... n ph... i thay g... p m... t qu... th... n. Bác sĩ cho bi... t cách t... t nh... t là l... y th... n c... a ngu... i cùng huy... t th... ng, nên tao theo Đ... nh và M... Khê bay xu... ng North Carolina ngay đ... k... p th... i lo cho cháu. Bác sĩ bên này gi... i th... t. M... i vi... c ti... n hành nhanh chóng. Bây gi... đã xong xuôi. Cháu Lina cũng đã kh... e l... i. Đáng l... tao đã v... l... i Houston, vì tao v... a m... i m... cái ti... m gi... t ... i, do v... ch... ng th... ng Đ... nh giúp v... n, v... ch... ng nó cũng v... a mua cho tao m... t ngôi nhà nh... , ... bên c... nh hai th... ng b... n cùng phi đoàn v... i tao ngày tr... c, nh... ng v... ch... ng nó nh... t đ... nh gi... tao l... i. C... cháu Lina n... a. Nó cũng mu... n có nhi... u th... i gian đ... tâm tình v... i cha c... a nó. Mày c... g... ng bay sang đây v... i t... i tao cho vui.

Ch... a k... p tr... l... i, tôi l... i nghe gi... ng nói c... a đàn bà :

- Ông bà qua đây đ... tôi còn đ... món cháo tr... ng ăn v... i h... t v... t mu... i.

Tôi nghe nh... ng ti... ng c... i khúc khích, r... i gi... ng đùa ngh... ch c... a th... ng Đ... nh xen vào :

- Hello, Ninh ! M... Khê bây gi... n... u ăn ngh... l... m đó, bi... t n... u c... cháo tr... ng t... i b... y món. V... ch... ng mày nh... bay qua s... m, không thì m... t ph... n đó nghe ch... a.

Tôi bu... ng ... ng nghe, th... n th... nhìn ra ngoài c... a s... nh... mu... n tìm ki... m m... t đ... u gì. Tr... i mùa đông B... c Âu ph... đ... y tuy... t tr... ng, nh... ng sao tr... c m... t tôi đang lung linh b... u tr... i xanh bao la c... a c... m... t th... i tu... i th... . Cái thu... ba th... ng chúng tôi vui đùa ngh... ch ng... m, trong lòng ch... a h... v... ng b... n chuy... n chi... n tranh kéo theo bao cay đ... ng cu... c đ... i.

ph... mtínanninh